

# ชาวไร่อ้อยดินแก้ตั้งโรงน้ำตาล อวณ 'ประยุทธ์' ใช้ม.44 ยกเลิกระยะห่าง 50 กม.

ชาวไร่อ้อย "ประยุทธ์" ใช้ ม.44 รื้อหลักเกณฑ์กำหนดระยะห่างตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ หลังกรม.อนุมัติแล้ว ย้ายโรงงานไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนขนส่งอ้อยเข้าหีบระยะทางไกล ชาวไร่อ้อยจ.สุโขทัยโวยเป็นการปิดกั้นสิทธิของเกษตรกร ย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จากอุดรดิตถ์มาไม่ได้สิ้นเปลืองค่าขนส่งปีละกว่า 100 ล้านบาท แทนที่จะประหยัดเงินส่วนนี้มาเป็นรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต

นายสุชัย ลิ้มสมมุติ ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้าย หรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยกำหนดให้โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลจะมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิม 50 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของคณะอนุกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งผลกระทบต่อ การตั้งโรงงานและขอย้ายพื้นที่ตั้งโรงงานเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยเข้าหีบในระยะทางที่ไกล

โดยที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยทั่วประเทศทั้ง 4 องค์ ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน พยายามคัดค้านหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นการกีดกันโรงงานน้ำตาลที่มีความพร้อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้น จึงอยากจะเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลใช้อำนาจที่มีอยู่ผ่าน ม.44 ทบทวนมติกรม.ใหม่ ให้ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่กำหนดระยะห่างไว้ มาเป็นการกำหนดสถานที่ตั้งโดยเสรีแทน เนื่องจากเป็นการกระทบกับสิทธิของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ การกำหนดสถานที่ตั้งควรจะคำนึงถึงจำนวนปริมาณอ้อยที่



• สุชัย ลิ้มสมมุติ

มีคู่สัญญาที่แน่นอนและพื้นที่เพียงพอต่อการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมมากกว่าการกำหนดระยะห่าง

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากกรณีการขอ ย้ายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จากโรงงานที่อยู่ในจังหวัดอุดรดิตถ์ ขนาดกำลังการผลิต 1.8 หมื่นตันอ้อย หรือรวมปริมาณอ้อยเข้าหีบ 2.12 ล้านตันอ้อยต่อปี มาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขร่างประกาศดังกล่าว เพราะมีโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย ตั้งอยู่ก่อนแล้ว มีระยะห่างเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้น

ทั้งที่การขอให้มีการย้ายโรงงานน้ำ

ตาล ก็เป็นความประสงค์ของชาวไร่ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยส่งอ้อยเข้าหีบ 1.529 ล้านตัน หรือ 72% ของอ้อยที่ส่งเข้าหีบทั้งหมด ในจำนวนคู่สัญญา 3.068 พันราย แต่ที่ผ่านมามีต้องส่งอ้อยเข้าไปหีบโรงงานน้ำตาลที่จังหวัดอุดรดิตถ์ มีระยะทางไกลถึง 150 กิโลเมตร มาเป็นเวลากว่า 10 ปีและต้องแบกรับภาระค่าขนส่งที่สูงมากขึ้น

ดังนั้น หากโรงงานน้ำตาลดังกล่าวสามารถย้ายมาตั้งที่อำเภอสวรรคโลกได้ จะช่วยให้ชาวไร่ประหยัดค่าขนส่งอ้อยได้ตันละ 70 บาทหรือปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งอ้อยบนถนนเส้นทางหลักลงได้อีกทางหนึ่ง

นายสุชัยกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีทาง 4 องค์กรพยายามเรียกร้องให้มีการยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่กรมฯ จะเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ไม่ว่าจะป็นคณะทำงานกำหนด

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตโรงงานน้ำตาลทราย ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไขแต่ก็ไม่มีมารับฟังเสียงของชาวไร่ แต่จะไปฟังความเห็นของกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่ 53 แห่งเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งการทำหนังสือชี้แจงความเดือดร้อนส่งไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เรื่องก็เงียบหาย จนนำไปสู่การเสนอกรมฯ เห็นชอบออกมา

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย ก็ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสิทธิ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ให้ทราบถึงความเดือดร้อนของชาวไร่ในเขตจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยผลักดันให้นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหาและลงมาแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ที่อยากจะให้โรงงานน้ำตาลมาตั้งอยู่ในพื้นที่ได้